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เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
นายสาริษฎ์  ธรรมกิจนา               วันนี้เปน็การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่    
เลขานุการสภาฯ   ๓  คร้ังที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๐ และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.๒๕๔๒  
มาตรา  ๕๖  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  เข้าประชุมจ านวน   ๑๘  ท่าน  ถือ
ว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตูม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       สวัสดีทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตูม  คณะผู้บริหารรวมถึง 
ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๐  
ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ   สมัย
ที่  ๓  คร้ังที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  คร้ังที่  ๑  เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้มีการประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๐  เมื่อ

วันศุกร์ที่  ๔  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าตูม  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  อ่าน
รายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาทราบ 

นายสาริษฎ์  ธรรมกิจนา      เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ท่านคณะผู้บริหาร   
เลขานุการฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัย

ที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๐  เมื่อวันศุกร์ที่  ๔  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.
๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ซึ่งทางฝ่าย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตูมแล้วนั้น 

      อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๗  ข้อ  ๓๓  วรรคสอง  กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยค าใน
รายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถ่ิน 

      ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมท่านใด  จะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ก็เป็นอ านาจของมติ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมแห่งนี้  เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม 
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      ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมทุกท่านได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมด้วยครับ 

      หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  เพื่อขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ให้แก้ไขเพิ่มเติม 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมตรวจสอบราย 
ประธานสภาฯ งานการประชุม  ๕ นาที  หากจะมีการแก้ไขขอให้เสนอได้ตามที่ทุกท่านได้

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  แล้วมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  หรือไม่ 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม ไม่มีสมาชิกสภาฯ  ขอ 
ประธานสภาฯ เสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา  ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้

การรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๔  
สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง   ญัตติค้างพิจารณา 
      ๓.๑  เรื่องญัตติค้างพิจารณา  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑ 
นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์       ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติเพื่อพิจารณาค าเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าตูมไปแล้ว  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  ทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อย
ต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  ยี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  และให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย  เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ  เก่ียวกับรายงานนั้น 
๕.๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นย่างอื่น 
     บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  ผมจึงขอสอบถาม 



หน้า ๓ จาก ๑๐ 
 

 

รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 

ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถาม  เพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติ
ให้ความเห็นชอบในวาระที่สองหรือไม่  

ที่ประชุม    -  ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม  ผมจึงขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ว่าให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๑  ในวาระที่สองหรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบ  ขอให้สมาชิก
สภาฯยกมือ 

มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระที่สอง 
  เห็นชอบ   จ านวน      ๑๗     เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน       -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     ๑   เสียง   
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      เมื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบในวาระที่สอง ด้วยคะแนนเสียง ๑๗  เสียง   
ประธานสภาฯ ต่อไปผมขอประชุมในวาระที่สามซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๗  ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

      ดังนั้นผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๗๔  ขอมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  หรือไม่  
ถ้าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมเห็นชอบขอให้ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม      มีสมาชิกสภาฯ  อยู่ในห้องประชุมสภาฯ  จ านวน  ๑๘  ท่าน  และที่ประชุม
สภาฯมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้ 

  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณฯ   จ านวน    ๑๗    เสียง 
  ไม่เป็นชอบ    จ านวน       -     เสียง 
  งดออกเสียง                         จ านวน      ๑     เสียง 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์   เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  แล้วขั้นตอน ต่อไปเป็น

หน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมที่จะต้อง  น าเสนอข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  เสนอท่านนายอ าเภอ
แก่งคอย  เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศใช้ต่อไป 
     ขอหยุดพักเพื่อรับประทานอาหารเป็นเวลา  ๑  ชั่วโมง 

 
(....................พักรบัประทานอาหารกลางวัน....................) 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  ญัตติการพิจารณา 
 ๔.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าตูม  เร่ือง  การจัดการขยะมูลฝอย  พ.ศ.......... 
นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์      ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับ 
ปรานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้รับทราบในรายละเอียดของ

ข้อบัญญัติเร่ือง  การจัดการขยะมูลฝอย  พ.ศ......   
จ.ส.อ.สุขสันต์    อินทร์ผาย      ในเร่ืองของการออกข้อบัญญัติฉบับนี้  เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม   
ปลัด  อบต. เคยออกข้อบัญญัติในเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมาแล้วล่าสุดก็คือปี  

๒๕๕๑  ออกในสมัยนายชายชาญ  เอ่ียมเจริญ  เป็นนายอ าเภอแก่งคอย  เหตุผล
ที่ต้องออกใหม่และยกเลิกฉบับเก่าคือ  ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ออก
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนโครงการของขยะมูลฝอย  ๓  Rs  เป็นรูปธรรม  และตรงตามตัวชี้วัด  
ในเร่ืองการบริหารจัดการมูลฝอย  ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  
และแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งกฎกระทรวงจะเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องของอัตราค่าธรรมเนียม  แต่ในฉบับนี้ยังใช้อัตราค่าธรรมเนียมเท่าเดิม  คือ  
๒๐  บาท  อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ก็คือ  ๑๕๐  บาท   ซึ่งเราจะใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมเดิมไปก่อนจนกว่าจะมีการสั่งการให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ 
เนื่องจากตอนนี้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับปัญหาเรื่องขยะ  และมีการรณรงค์ให้
มีการคัดแยกขยะ   แยกถังขยะชนิดต่างๆให้ชัดเจนเพื่อให้ทิ้งขยะลงถังได้อย่าง
ถูกต้องให้แต่ละต าบลมีหมู่บ้านต้นแบบจ านวน  ๔  หมู่บ้าน  จึงเห็นควรน าเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่  

นายอุดม    ย้ิมเจริญ      หลังจากที่ข้อบัญญัติเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยได้ประกาศใช้แล้ว  อยากให้ 
สมาชิกสภาฯ มีการเข้าไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบถึงรายละเอียดข้อบัญญัติฉบับนี้ว่าเขา

จะต้องปฏิบัติกันอย่างไรในชุมชน  หรืออาจจะท าป้ายติดประกาศ  แผ่นพับ  ติด
ประกาศตามป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้มาก
ขึ้น 

จ.ส.อ.สุขสันต์    อินทร์ผาย      ในปีงบประมาณหน้าจะต้องมีการตั้งงบประมาณด าเนินการในส่วนนี้  เพื่อ 
ปลัด  อบต. รณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจมากข้ึน 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ขอเชิญท่านปลัด 
ประธานสภาฯ   ชี้แจงข้อกฎหมาย 
จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 
ปลัด  อบต.   ๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ 
         ข้อ  ๔๕  ญัตติร่างข้อบังคับที่ประชุมสภาท้องถ่ิน  ต้องพิจารณาเป็นสาม 
    วาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

     ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 
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จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวกัน  การพิจารณา
วาระที่สองนั้น  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และ
ในการพิจาณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้น 
     ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติ  ร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ  ว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามมิให้
ลงมติ  ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเร่ืองนั้นพอสมควรนั้น 
     เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  วาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
     ข้อ  ๔๙  วรรคสี่  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณีพิจารณา
สามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
     ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์       เนื่องจากข้อบัญญัตินี้ไม่ใช่ข้อบัญญัติเก่ียวกับงบประมาณสภาท้องถ่ิน  
ประธานสภาฯ   สามารถอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
         ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภา 

ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ได้  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ครับ 
     ขอมติที่ประชุมจะอนุมัติให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  คือ  รับ
หลักการ  แปรญัตติ  และลงมติ  หรือไม่ครับ  ขอมติครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จ านวน   ๑๗ เสียง  
ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -  เสียง  
งดออกเสียง  จ านวน   ๑  เสียง  

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์            สมาชิกมีมติอนุมัติให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ร่างข้อบัญญัติเร่ือง 
ประธานสภาฯ   การก าจัดขยะมูลฝอย  พ.ศ.........  ที่ท่านนายกฯ  เสนอร่างพร้อมทั้งส่งร่างให้

สมาชิกได้ศึกษาแล้ว  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง  คือรับหลักการ  
ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบ  และพิจารณาว่าจะรับหลักการหรือไม่ครับ  มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติขั้นรับหลักการด้วยครับ 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ  เรื่อง  การก าจัดขยะมูลฝอย  
พ.ศ......... 

รับหลักการ  จ านวน   ๑๗ เสียง  
ไม่รับหลักการ  จ านวน   -  เสียง  
งดออกเสียง  จ านวน   ๑  เสียง  

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ต่อไปเป็นการพิจาณาในวาระที่สอง  ขั้นแปรญัตติ  มีสมาชิกท่านใดจะ 
ประธานสภา   อภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
              วาระที่สามขั้นลงมติ  โดยไม่มีการอภิปราย  ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณา 
    ว่ามีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ขอมติครับ 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ......... 
     เห็นชอบ   จ านวน     ๑๗    เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  จ านวน       -      เสียง 
     งดออกเสียง  จ านวน       ๑    เสียง 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  อื่นๆ 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ด้วยระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอ่ืน  ๆ  มีสมาชิกฯหรือคณะบริหารจะน าเสนอ 
ประธานสภาฯ   ในที่ประชุมขอเชิญเสนอได้ 
นายอุดม    ย้ิมเจริญ       ผมอยากจะสอบถามทางคณะผู้บริหาร  ตามที่ผมเคยได้สอบถามคณะ 
สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารในการประชุมสภาฯ  เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับโรงโม่หิน

หมู่ที่  ๒  ซึ่งตอนนี้ผมได้ข่าวว่าทางโรงโม่ได้มีการเร่งติดตั้งเครื่องจักรให้เสร็จ
ภายในสิ้นปีนี้   ที่ผมถามไปเมื่อครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือติดตั้ง
เครื่องจักรต้องผ่านสภาฯให้สภาเห็นชอบก่อนหรือไม่  เท่าที่ทราบมาในใบค าขอ
อนุญาตเป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารควบคุมเครื่องจักรแล้วท่านก็ได้
อนุญาตให้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งก่อสร้างแบบนี้ต้องผ่านสภาฯเห็นชอบ
หรือไม่  มีการแจ้งชาวบ้านในพื้นที่และต้องท าการประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ให้
ทราบถึงรายละเอียดที่เขาจะท าการก่อสร้าง  ซึ่งในการสร้างโรงโม่จะต้องมี
ผลกระทบตามมาแน่นอน  ไม่ว่าจะเป็นทางมลพิษหรือสิ่งแวดล้อม  และขยะ
สิ่งปฎิกูลต่างๆที่จะเกิดขึ้น  อีกอย่างโรงโม่แห่งนี้อยู่ติดกับคลองสาธารณะซึ่ง
ชาวบ้านต้องใช้น้ าในคลองนี้  ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะมีการแก้ไขกันอย่างไร  
ผมฝากคณะผู้บริหารกลับไปพิจารณาและเร่งด าเนินการตรวจสอบโดยด่วน  
ก่อนที่จะมีปัญหามากไปกว่านี้แล้วมันจะแก้ไขไม่ทัน  ถ้าเป็นไปได้ผมอยากเห็น
แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ขอให้ท่านน ามาแสดงต่อสภาฯได้หรือไม่ครับ  
ว่าถูกต้องหรือไม่  เพราะตอนนี้โรงโม่ได้ก่อสร้างฐานเครื่องจักรก าลังติดตั้ง
เครื่องจักร  มีการท าบังเกอร์ท าก าแพงปิดล้อมไว้เพื่อไม่ให้ภายนอกมองเห็น  ซึ่ง
ตอนนี้ เขาขมิ้นก าลังจะเป็นเขาอนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.)  เราได้สมัครเข้าร่วมโครงการไปแล้ว  แต่เราได้มีการอนุญาตให้ท าโรง
โม่ติดกับเขาที่เราจะอนุรักษ์จะเหมาะสมหรือเปล่า  ผมอยากได้ค าอธิบายที่
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ชัดเจนซึ่งชาวบ้านได้สอบถามกับผมมาตลอดตามที่ผมได้น าเรียนไปแล้วนั้น  ถ้า
เราอนุญาตไปแล้วเราสามารถสั่งหยุดได้หรือไม่  ซึ่งตอนนี้ โรงโม่ยังด าเนินการ
ก่อสร้างได้ไม่มากขอให้เข้ามาคุยกันก่อน  หาข้อสรุปร่วมกัน  ฝากคณะผู้บริหาร
พิจารณาแบบค าขอที่ท่านอนุญาตไปแล้วน ามาพิจารณาใหม่ได้ไหมครับและให้
เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ด้วยว่าว่าตรงกับที่ขออนุญาตหรือไม่ 

นายสมคิด    ตันทางกูล      ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ  ในเร่ืองการขออนุญาตก่อสร้างอาคารก็เป็นไป 
นายก  อบต. ตามขั้นตอนการขออนุญาต  ผมติดต่อทางผู้ประกอบการเรื่องการน าเครื่องจักร

เข้ามาในพื้นที่  คงจะต้องมีการดูเอกสารโดยรวมทั้งหมด  และผมจะเชิญทางผู้น า
ในพื้นที่ทั้งหมดมาคุยกันในภาพรวม  ซึ่งในส่วนของการขอติดตั้งเครื่องจักรนั้น
ต้องขออนุญาตกับอุตสาหกรรมจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัดจะเป็นผู้อนุญาตใน
ส่วนนี้ผมก็ได้แจ้งกับทางผู้ประกอบการว่าจะต้องมีการแจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่
ทราบด้วย  ในช่วงเดือนนี้จะนัดผู้ประกอบการให้มาชี้แจงรายละเอียด  ซึ่งผมได้
ประสานไปแล้วและรอให้เจ้าหน้าที่เขาติดต่อกับมา ผู้ประกอบการจะเข้ามาตอน
ไหนผมจะแจ้งให้ทราบอีกที เท่าที่ผมสังเกตการณ์ดูก็มีการก่ออิฐบล็อคและท าคัน
ดินบางส่วน  คืออาจจะเป็นการท าคันดินเพื่อปลูกต้นไม้จะมีร่องน้ าด้านใน  ใน
พื้ นที่ โ ดยรอบอาจจะ เป็นการปลู กต้น ไม้ เพื่ อป้ องกันฝุ่ นหรื อป้ องกัน
บุคคลภายนอกไม่ให้เข้าไปในพื้นที่  เพราะเป็นที่ส่วนบุคคล  ในส่วนของเขา
อนุรักษ์ก็ต้องมีการพูดคุยเรื่องแนวเขตให้ชัดเจน  เบื้องต้นผมขอแจ้งให้ทุกท่าน
ทราบเพียงเท่านี้ 

นายอุดม    ย้ิมเจริญ      ก็อย่างที่แจ้งไปเก่ียวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารก็คือมีการขออนุญาต 
สมาชิกสภาฯ ก่อสร้างอาคารแต่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์  ผู้ประกอบการก็ไม่มา

ชี้แจงรายละเอียดให้ได้ทราบเพราะเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตูม  ผมอย่างให้เข้าไปตรวจสอบโดยที่ไม่ต้องมีการร้องเรียนเข้ามาถึงจะ
มีการตรวจสอบ  ในส่วนของกองช่างในเรื่องของการอนุญาตก่อสร้างขอให้มี
ความชัดเจน  เพราะเรามี  พรบ.ควบคุมอาคาร  เรามาพูดคุยหาข้อสรุปจะได้ไมม่ี
ปัญหาในภายภาคหน้า  ซึ่งในการขออนุญาตของโรงโม่เบื้องต้นเพื่อระเบิดหิน
แล้วน าไปบดย่อยที่อื่น  แต่ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งก็ผิดสัญญา
ประชาคมแล้ว 

นายปัญญา    มณีวรรณ      ผมขอสอบถามท่านนายกฯ  ทราบข่าวว่าก าลังจะมีการเปิดบ่อลูกรังในพื้นที่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔  ต าบลท่าตูมจริงหรือไม่  นายกฯช่วยชี้แจงหน่อยครับ 
นายสมคิด    ตันทางกูล      ในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาตขุดดิน  ซึ่งในการด าเนินการขุดดิน 
นายก  อบต. ดังกล่าว  ทางอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  ได้ส่งหนังสือ  เรื่องขอความ

อนุเคราะห์ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าตูมปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  และ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  ในรับฟังความคิดเห็นประชาชน  
หากมีผู้ใดมีข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะหรือ  ข้อโต้แย้ง  ภายใน  ๑๕  วัน นับแต่
วันที่ปิดประกาศ และให้องค์การบริหารส่วนต าบลสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนส่งให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี   หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าว  จะถือว่าไม่มีผู้ใดแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือข้อโต้แย้ ง  
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  จะได้พิจารณาด าเนินการในส่วนที่
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เก่ียวข้องต่อไป  ฝากท่านสมาชิกหมู่ที่  ๔  ช่วยประสานงานกับท่านผูใ้หญ่บ้านวา่
มีการประสานงานเข้าไปในพื้นที่หรือยัง  ในเร่ืองของการปิดประกาศ 

นายอุดม    ย้ิมเจริญ      ผมได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เก่ียวกับเอกสารการปิดประกาศแล้ว  ทาง 
นายก  อบต. เจ้าหน้าที่ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว  การปิดประกาศถาม

ความคิดเห็นของประชาชนก็เหมือนการท าประชาคม  เพราะบ่อลูกรังที่จะเปิด
อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่  ๔  โดยตรง  และเปิดจ านนวนสองแปลงเท่าที่ทราบมามี
การซื้อขายที่ดินเพื่อจะท าเป็นทางส าหรับขนลูกรัง  ถ้าเป็นในแนวทางนี้จะต้อง
เข้าออกหมู่  ๔  โดยตรง  เพราะฉะนั้นต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอน  อีกอย่าง
คือถนนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง  ซึ่งจะต้องมีการท าประชาคม
เกิดขึ้นถ้าเกิดผลกระทบขึ้นมาเราจะมีแนวทางแก้ปัญหากันอย่างไร  ผู้ประกอบมี
การเปิดบ่อแน่นอนเพราะมีหนังสือจากอุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งปิดประกาศรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่แล้ว  เราในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้อง
เข้าร่วมประชาคมกับชาวบ้านหรือไม่  ฝากคณะผู้บริหารติดตามในเร่ืองนี้ด้วย 

นายสมคิด    ตันทางกูล      ในส่วนของเส้นทางที่ทางบ่อลูกรังจะใช้ถ้าเข้าในพื้นที่รับผิดชอบของเราก็คง 
นายก  อบต. จะต้องมีการพูดคุยกันอีกคร้ัง  คือเราไม่เห็นด้วยถ้าจะมีผลให้มีผลกระทบในเรื่อง

นี้   ถ้าเป็นบ่อลูกรังเดิมจะเป็นรอยต่อหมู่  ๕  ท่าคล้อ  ส่วนหมู่ที่  ๖  ท่าคล้อจะ
ใช้เป็นเส้นทางประจ า  แต่เส้นหมู่ ๕  ไม่แน่ใจ  ฝากท่านสมาชิกฯในพื้นที่ไป
สอบถามข้อมูลด้วยนะครับ  ว่าใครเป็นคนซื้อที่ดินตรงนั้น 

นายอุดม    ย้ิมเจริญ      ในพื้นที่ของต าบลท่าตูมจะเป็นหมู่ที่  ๔  ส่วนของต าบลท่าคล้อจะเป็นหมู่ที่   
สมาชิกสภาฯ   ๕  เส้นด้านในจะเป็นหมู่ที่  ๕  ท่าคล้อ  ซึ่งจะใช้เส้นนั้นออกไม่ได้เพราะเขาไม่ให้

ออก  เท่าที่สอบถามกับทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทราบว่าเขามาซื้อที่ดินตรงนี้  ผมจะ
หารายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าเขาซื้อที่ดินแน่นอนแล้วหรือยัง  ทางบ่อลูกรังที่จะเปิด
ใหม่เคยไปขอบูรณชีพแต่เขาไม่ให้ออก  ซึ่งทางหมู่ที่  ๕  ท่าคล้อก็ไม่ให้ออก ถ้า
ใช้เส้นทางท่าคล้อก็ต้องมีการประชาคมอีก  ทางผมจะหาข้อมูลตรงนี้อีกที  
เพราะต้องมีการประชาคมผมจะคุยกับผู้ใหญ่บ้านก่อน 

นายสมคิด    ตันทางกูล      ก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเพิ่มเติม  เนื่องจากในวันที่  ๑  ตุลาคม 
นายก  อบต.   ๒๕๖๐  ทาง  สภ.หินซ้อน  ได้มีการจัดงานเพื่อหารายได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดใน

พื้นที่  ในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆ  ให้ได้รับชม  จึงขอเชิญท่านสมาชิกฯ  ท่านใด
ที่ว่างจากภารกิจก็ขอเชิญร่วมงานในครั้งนี้ 

      เร่ืองของถนนสายท่าสีโพธิ์-เขาขุย  และถนนสายคันคลองห้วยบุญ  ซึ่งเราได้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางหลวงชนบท  และทางหลวงชนบทได้ให้
ท าหนังสือยืนยันในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้  ทางกองช่างได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      มีสมาชิกฯหรือคณะผู้บริหารจะน าเสนออีกหรือไม่ขอเชิญเสนอได้ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    -  ไม่มี 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะน าเสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ ท่าตูม  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ สมัยที่  

๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๐  และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันขอบคุณครับ 
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ปิดประชุม เวลา  ๑๖.๐๐  น. 
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